

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก  
ฉบับวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

เคทีเอฟประเดิมส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่ไปจีนแสนตันต่อปี  
โดย - โตะข่าวเกษตร



ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยโกอินเตอร์วางแผนทำตลาดนอก 90% ประเดิมด้วย จีนสั่งล็อตใหญ่ 100,000 ตัน/ปี พร้อมเพิ่มเป็นเท่าตัวในปีต่อไป ซึ่งเป็นออเดอร์ต่อยอดแผนอนาคต ที่ขยายฐานปุ๋ยอินทรีย์ไปเมืองมะกัน เตรียมดันบริษัทฯ(เคทีเอฟ)เข้าสู่ตลาดหลักทวีปในอีก 5 ปีข้างหน้า

เทรนด์อาหารสุขภาพที่กำลังมาแรงทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการปัจจัยการผลิตที่เป็นต้นน้ำ โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กำลังมาแรงเช่นกัน โดยวัดจากภาพตลาดรวมในการสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศในแต่ละปีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขึ้น ล่าสุด บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด(เคทีเอฟ) หนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชั้นนำของประเทศไทย บรรลุข้อตกลงขายปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่ที่สุดสู่แดนมังกรถึง 100,000 ตัน/ปี!



นายอำนาจ สกุลวิฒนะ ประธานกรรมการ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรไทย จำกัด กล่าวระหว่างเปิดแถลงข่าวว่า ทางบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการลงนามร่วมกับนายชุนยู ชู (Mr.Chunyu Zhu) ประธานกรรมการบริษัท Huaqing Housing Holding Co.,Ltd จากประเทศจีน ในการขายปุ๋ยอินทรีย์ 100,000 ตัน (มูลค่า1,000ล้านบาท) ให้กับบริษัทคู่ค้าในแดนมังกร โดยมีกำหนดส่งมอบตันปีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งจะทยอยส่งมอบไตรมาสละ 25,000 ตัน ครอบคลุม 100,000 ตัน ภายใน 1 ปี

นายอำนาจ กล่าวว่า บริษัทมองเห็นโอกาสในการทำตลาดกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตอนนี้รัฐบาลในหลายประเทศให้การสนับสนุนในเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรัฐบาลจีนที่เน้นส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นพืชผลอินทรีย์หรือออร์แกนิกมากขึ้นทุกวัน ทั้งนี้เนื่องจากในตลาดโลกราคาของพืชผลที่เป็นอินทรีย์นั้นจะมีราคาสูงกว่าปกติถึง 4 เท่า แต่ต้องยอมรับว่าปุ๋ยในประเทศจีนที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ส่วนมากก็ยังเป็นปุ๋ยเคมี ทางบริษัท Huaqingจึงมองหาแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ตลอดจนกระทั่งมาเจอบริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยหรือ เคทีเอฟ ของเรา

“นี่นับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย ในฐานะผู้บุกเบิกการทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้น  
น้ำของเกษตรอินทรีย์ มาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน ที่เปิดตลาดขายปุ๋ยอินทรีย์สู่ต่างประเทศได้สำเร็จ และเชื่อว่  
เป็นการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ ตามสัญญาในปีต่อ ๆ ไป  
ทางบริษัทจะต้องส่งปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีกถึง 1 เท่าตัว หรือ 200,000 ตัน/ปี นั้นแสดงถึงความเชื่อมั่นที่คู่ค้า  
จากประเทศจีนมีต่อบริษัท หลังจากได้เยี่ยมชมโรงงานและเห็นมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพ และ  
ปริมาณการผลิตของบริษัท การเซ็นสัญญาสั่งซื้อครั้งนี้จึงเกิดขึ้น”

สำหรับยอดการสั่งซื้อมหาศาลจากต่างประเทศในครั้งนี้ นายอำนวยการกล่าวว่า ทำให้บริษัทต้องเพิ่ม  
กำลังการผลิตเป็นเท่าตัว จากปัจจุบันที่บริษัทมีกำลังการผลิตสำหรับป้อนตลาดในประเทศอยู่แล้วปีละ  
100,000 ตัน ซึ่งในอนาคต กำลังการผลิตยังต้องเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะบริษัทตั้งเป้าเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ย  
อินทรีย์รายแรกที่สามารถส่งปุ๋ยอินทรีย์ฝีมือคนไทยสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีความสนใจใน  
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์พรีเมียมของบริษัทอยู่เช่นกัน และเชื่อว่าการขายปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่สู่บริษัทใน  
ประเทศจีน หรือแดนมังกรในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในใบเบิกทางให้บริษัทโกอินเตอร์ได้สำเร็จ ซึ่งก็ตรงกับแผน  
ในอนาคตอันใกล้ของบริษัทที่ตั้งใจจะทำตลาดในต่างประเทศให้ได้ถึง 90% อยู่แล้ว ขณะที่วางยอดขาย  
ภายในประเทศไว้แค่ 10%

พร้อมกันนี้ยังตั้งเป้าต่อยอดสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ"ออร์แกนิกแลนด์" บนพื้นที่  
กว่า 200ไร่ (ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนกำแพงแสน-พนมทวน (หลักกิโลเมตรที่ 19 จากม.เกษตรฯ  
กำแพงแสน) ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ) ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของทางบริษัทที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม ที่ทางครอบครัวได้ซื้อไว้เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วจากธนาคารที่ยึดมาขายทอดตลาด จากนั้นก็  
มีพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นำมาใช้เป็น 2 โซนหลัก คือโซนโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโซนพื้นที่ฟาร์ม  
เกษตรกรรม ซึ่งจะเน้นการปลูกข้าวอินทรีย์ ผักสลัด ผักสมุนไพร รวมทั้งพืชผักสวนครัวที่เป็นออแกนิก  
นอกจากนั้นก็ยังมี เลี้ยงปลา ทำฟาร์มเปิดไข่ และ ฟาร์มแกะ-แพะ อีกด้วย โดยตนได้ ยึดรูปแบบเกษตร  
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาใช้กับพื้นที่บริเวณนี้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงาน 100%

“ด้วยการผลิตครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ที่นี้เราไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลย ทุกอย่างเป็นอินทรีย์  
ทั้งหมด โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตนั้น จะเป็นแบบพรีเมียม โดยมีทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก คือจะมี  
ส่วนผสมที่ค่อยๆปล่อยธาตุอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด ต่างกันออกไปอย่างช้าๆ  
ตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้ผักผลไม้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย จึงมั่นใจ  
ได้เลยว่าอาหารที่รับประทานก็ใช้วัตถุดิบจากฟาร์ม หรือจะมาเติมชมกิจกรรมในฟาร์ม ก็จะได้สูดอากาศ  
บริสุทธิ์จริงๆ ไม่มีกลิ่นอายของสารเคมีใดๆ เลย”

นายอำนวยการ กล่าวด้วยว่า จากความมั่นคงของบริษัท และเป็นไปได้ของยอดขายของการทำธุรกิจ  
นั้น บริษัทตั้งเป้าว่าจะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้เพื่อขยายฐานธุรกิจต่อไป ซึ่งตอนนี้บริษัทมีความ  
พร้อมในหลายๆด้านแล้ว รวมทั้งด้านเงินทุน แต่ยังคงต้องใช้เวลาระยะใหญ่ๆ ในเรื่องการพัฒนาและปรับ  
บุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับการเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งคาดว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน 5ปี

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ฉบับวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จับตาเงินร้อนทำบาทแข็ง "วีรไท" โวไทยขึ้นชั้น Safe Heaven แห่งใหม่



“วีรไท” โปรยยาหอมเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวดีขึ้น เศรษฐกิจชนบทได้อานิสงส์เศรษฐกิจโลก ยันนโยบายการเงินผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง โว! นักลงทุนมองไทยเป็น Safe Heaven แห่งใหม่ของโลก ส่งผลเงินร้อนระยะสั้นไหลเข้าทำค่าบาทแข็งเร็วจนเริ่มเป็นห่วง เฟ้นหาเครื่องมือใหม่เตรียมรับมือ

นายวีรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ยุคดิจิทัล” ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีหน้า ปีนี้เศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำในปีหน้า ส่งผลให้เศรษฐกิจชนบทของไทยมีรายได้ที่ดีขึ้น

“การส่งออกเป็นอีกภาคส่วนที่ปรับตัวดีขึ้น และที่ดีคือ ปรับตัวดีขึ้นทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในแทบทุกตลาดหลัก ยกเว้นตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ขณะเดียวกัน แม้การลงทุนภาคเอกชนในปีนี้จะยังไม่เพิ่มขึ้นมาก แต่ในส่วนของการลงทุนภาครัฐนั้น เชื่อว่าโครงการที่มีการประมูลแล้วในปีที่ผ่านมาและที่จะประมูลเพิ่มในปีนี้จะส่งผลเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้น และไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกระแสข่าวที่เงินคงคลังลดลง หรือไม่มีเงินลงทุน เพราะถ้าเข้าใจจะรู้ว่า เงินคงคลังก็เหมือนบัญชีกระแสเงินสด เมื่อต้องการใช้เงินก็ระดมทุน หรือกู้เงินได้ ที่ผ่านมากกระทรวงการคลังเปลี่ยนนโยบายจากการกู้เงินมาเก็บไว้ในบัญชีเป็นกู่เมื่อต้องการใช้เงิน โดยเหลือเงินค้างไว้ในบัญชีเงินคงคลังไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ดังนั้นประชาชนไม่ต้องตกใจเรื่องนี้”

ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวต่อว่า ในด้านเสถียรภาพการเงินอัตราเงินเฟ้อของไทยเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยคาดว่า ตลอดทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 1.5% ส่วนอัตราดอกเบี้ยไทยนั้น ยอมรับว่าได้รับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยโลก โดยเฉพาะจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องทั่วโลกที่ยังสูงมาก ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโลกเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้นโยบายการเงินของไทยในปีนี้อยู่ในภาวะผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่สภาพ

คล่องในระบบเศรษฐกิจปีนี้ยังอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่ในระดับต่ำกว่าการรับเงินฝาก รวมทั้งมีเงินใหม่ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่สูงมาก

“ข้อดีของการมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และเงินทุนสำรองทางการระหว่างประเทศในระดับสูง โดยเงินทุนสำรองทางการระหว่างประเทศของไทยในขณะนี้สูงเป็นอันดับ 12 ของโลก ซึ่งหากรวมตัวเงิน และสัญญาซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นกันชนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยรับมือกับความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนโลกได้ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน เสถียรภาพต่างประเทศที่ดีมาก ๆ ของไทยในขณะที่ประเทศอื่นมีเสถียรภาพต่ำกว่า ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเริ่มเห็นประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง หรือ Safe Heaven แห่งใหม่ทำให้เมื่อมีเหตุการณ์ความผันผวนในโลก นักลงทุนจะถอนเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงและส่วนหนึ่งจะเอามาพักสั้น ๆ ในประเทศไทยทั้งในตลาดทุน และตลาดพันธบัตร ส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าในบางช่วง ซึ่งไม่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย”

นายวิรไทกล่าวด้วยว่า เงินทุนระยะสั้นที่เข้ามา นั้น ธปท.จับตาดูอย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่ถึงขั้นกังวลนัก แต่ถ้าเป็นเงินทุนที่เข้ามารวดเร็ว และเข้าเร็วออกเร็วก็น่าห่วง เพราะถึงแม้จะมีปริมาณเข้ามาที่ไม่มาก แต่ถ้าเข้ามาพร้อม ๆ กันในวันเดียวหรือช่วงเดียว ก็สร้างความผันผวนให้กับค่าเงินบาทเกินกว่าที่ควรได้ ซึ่งในส่วนของ ธปท. นั้น การเข้าไปดูแลค่าเงินบาทที่ผันผวนรวดเร็วเกินไปในบางช่วง เป็นสิ่งที่ ธปท. ดำเนินการเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ซึ่งเรามีขั้นตอนและมาตรการที่จะเข้าไปดูแลเป็นระดับขั้นอยู่แล้ว และในโลกยุคนี้ ธนาคารกลางทุกแห่งย่อมที่จะเตรียมความพร้อมในการหามาตรการและเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะนำเข้ามาช่วยในการดูแลดำเนินนโยบายการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 23 ก.พ.60 อยู่ที่ 34.98 บาท

ส่วนการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนั้น ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า อยากให้คนไทยลองใช้การโอนเงินแบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของระบบการเงินดิจิทัล ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนว่าสะดวก นอกจากนั้น ต้นทุนในการโอนยังถูกมาก และรายการที่ต่ำกว่า 5,000 บาท เป็นการโอนฟรี โดยในขณะนี้มีคนลงทะเบียนใช้พร้อม-เพย์ 22 ล้านบัญชี และที่ผ่านมามีคนไทยยังใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งการเริ่มการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั้น นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบธุรกิจเล็กๆ อย่างอี-คอมเมิร์ซได้แล้ว ยังช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสวัสดิการของรัฐ และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดของประเทศ ซึ่งสูงถึง 15,000-16,000 ล้านบาท

## ยกระดับมาตรฐานข้าวไทย ก้าวสู่ยุคแห่งมาตรฐาน



“ปัจจุบันความต้องการสินค้าข้าวของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สินค้าข้าวตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวจึงมีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ด้วยปีนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามนโยบาย พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์... ผลจากการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และราชการหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมทำงาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้แลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นและรับทราบแนวนโยบายด้านการรับรองมาตรฐานข้าว พบว่า การปฏิบัติในแต่ละเรื่องของแต่ละหน่วยงาน แม้กระทั่งในแต่ละจังหวัด กระบวนการจะแตกต่างกันในหลายมิติ ข้าวมีหลายชนิดหลายกลุ่ม แม้แต่ในกลุ่มของเกษตรกรเอง



กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จได้มาแล้วประสบการณ์ในการขับเคลื่อน ต้องใช้เวลาหลายปีกว่า จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้ ส่วนกลุ่มที่กำลังเริ่มพัฒนา จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์กรมการข้าว จะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวในขอบข่ายต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ตั้งแต่ช่วยขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP-Seed, ข้าวเปลือกปลอดภัย GAP Grian, ข้าวอินทรีย์, GMP โรงสี และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ซึ่งระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพ การจัดการสินค้าข้าวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค



“จึงอยากจะฝากบอกทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเรื่องข้าว มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ การขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน หลายคนอาจจะมองว่าทำมาตรฐานไปแล้วไม่ได้ช่วยให้ราคาดีขึ้น มักจะเกิดความท้อแท้ไม่อยากทำ จริงๆแล้ว เรื่องมาตรฐานกับเรื่องราคนั้นไม่เหมือนกันการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องของสังคมมาตรฐาน ส่วนเรื่องราคาเป็นตามกลไกตลาด สินค้าที่มีมาตรฐานย่อมมีมูลค่า มีราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนกลไกของตลาดนั้นจะเป็นอีกหนึ่งส่วน เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนรู้ว่าการขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องทำ เพราะในอนาคตสินค้าทุกอย่างจะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานทั้งสิ้น”

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก  
ฉบับวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

เคทีเอฟประเดิมส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่ไปจีนแสนตันต่อปี  
โดย - โตะข่าวเกษตร



ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยโกอินเตอร์วางแผนทำตลาดนอก 90% ประเดิมด้วย จีนสั่งล็อตใหญ่ 100,000 ตัน/ปี พร้อมเพิ่มเป็นเท่าตัวในปีต่อไป ซึ่งเป็นออเดอร์ต่อยอดแผนอนาคต ที่ขยายฐานปุ๋ยอินทรีย์ไปเมืองมะกัน เตรียมดันบริษัทฯ(เคทีเอฟ)เข้าสู่ตลาดหลักทวีปในอีก 5 ปีข้างหน้า

เทรนด์อาหารสุขภาพที่กำลังมาแรงทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการปัจจัยการผลิตที่เป็นต้นน้ำ โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กำลังมาแรงเช่นกัน โดยวัดจากภาพตลาดรวมในการสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศในแต่ละปีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขึ้น ล่าสุด บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด(เคทีเอฟ) หนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชั้นนำของประเทศไทย บรรลุข้อตกลงขายปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่ที่สุดสู่แดนมังกรถึง 100,000 ตัน/ปี!



นายอำนาจ สกุลวิฒนะ ประธานกรรมการ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรไทย จำกัด กล่าวระหว่างเปิดแถลงข่าวว่า ทางบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการลงนามร่วมกับนายชุนยู ชู (Mr.Chunyu Zhu) ประธานกรรมการบริษัท Huaqing Housing Holding Co.,Ltd จากประเทศจีน ในการขายปุ๋ยอินทรีย์ 100,000 ตัน (มูลค่า1,000ล้านบาท) ให้กับบริษัทคู่ค้าในแดนมังกร โดยมีกำหนดส่งมอบตันปีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งจะทยอยส่งมอบไตรมาสละ 25,000 ตัน ครอบคลุม 100,000 ตัน ภายใน 1 ปี

นายอำนาจ กล่าวว่า บริษัทมองเห็นโอกาสในการทำตลาดกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตอนนี้รัฐบาลในหลายประเทศให้การสนับสนุนในเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรัฐบาลจีนที่เน้นส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นพืชผลอินทรีย์หรือออร์แกนิกมากขึ้นทุกวัน ทั้งนี้เนื่องจากในตลาดโลกราคาของพืชผลที่เป็นอินทรีย์นั้นจะมีราคาสูงกว่าปกติถึง 4 เท่า แต่ต้องยอมรับว่าปุ๋ยในประเทศจีนที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ส่วนมากก็ยังเป็นปุ๋ยเคมี ทางบริษัท Huaqingจึงมองหาแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ตลอดจนกระทั่งมาเจอบริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยหรือ เคทีเอฟ ของเรา

“นี่นับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย ในฐานะผู้บุกเบิกการทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้น  
น้ำของเกษตรอินทรีย์ มาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน ที่เปิดตลาดขายปุ๋ยอินทรีย์สู่ต่างประเทศได้สำเร็จ และเชื่อว่  
เป็นการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ ตามสัญญาในปีต่อ ๆ ไป  
ทางบริษัทจะต้องส่งปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีกถึง 1 เท่าตัว หรือ 200,000 ตัน/ปี นั้นแสดงถึงความเชื่อมั่นที่คู่ค้า  
จากประเทศจีนมีต่อบริษัท หลังจากได้เยี่ยมชมโรงงานและเห็นมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพ และ  
ปริมาณการผลิตของบริษัท การเซ็นสัญญาสั่งซื้อครั้งนี้จึงเกิดขึ้น”

สำหรับยอดการสั่งซื้อมหาศาลจากต่างประเทศในครั้งนี้ นายอำนวยการกล่าวว่า ทำให้บริษัทต้องเพิ่ม  
กำลังการผลิตเป็นเท่าตัว จากปัจจุบันที่บริษัทมีกำลังการผลิตสำหรับป้อนตลาดในประเทศอยู่แล้วปีละ  
100,000 ตัน ซึ่งในอนาคต กำลังการผลิตยังต้องเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะบริษัทตั้งเป้าเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ย  
อินทรีย์รายแรกที่สามารถส่งปุ๋ยอินทรีย์ฝีมือคนไทยสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีความสนใจใน  
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์พรีเมียมของบริษัทอยู่เช่นกัน และเชื่อว่าการขายปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่สู่บริษัทใน  
ประเทศจีน หรือแดนมังกรในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในใบเบิกทางให้บริษัทโกอินเตอร์ได้สำเร็จ ซึ่งก็ตรงกับแผน  
ในอนาคตอันใกล้ของบริษัทที่ตั้งใจจะทำตลาดในต่างประเทศให้ได้ถึง 90% อยู่แล้ว ขณะที่วางยอดขาย  
ภายในประเทศไว้แค่ 10%

พร้อมกันนี้ยังตั้งเป้าต่อยอดสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ"ออร์แกนิกแลนด์" บนพื้นที่  
กว่า 200ไร่ (ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนกำแพงแสน-พนมทวน (หลักกิโลเมตรที่ 19 จากม.เกษตรฯ  
กำแพงแสน) ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ) ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของทางบริษัทที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม ที่ทางครอบครัวได้ซื้อไว้เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วจากธนาคารที่ยึดมาขายทอดตลาด จากนั้นก็  
มีพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นำมาใช้เป็น 2 โซนหลัก คือโซนโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโซนพื้นที่ฟาร์ม  
เกษตรกรรม ซึ่งจะเน้นการปลูกข้าวอินทรีย์ ผักสลัด ผักสมุนไพร รวมทั้งพืชผักสวนครัวที่เป็นออแกนิก  
นอกจากนั้นก็ยังมี เลี้ยงปลา ทำฟาร์มเปิดไข่ และ ฟาร์มแกะ-แพะ อีกด้วย โดยตนได้ ยึดรูปแบบเกษตร  
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาใช้กับพื้นที่บริเวณนี้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงาน 100%

“ด้วยการผลิตครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ที่นี้เราไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลย ทุกอย่างเป็นอินทรีย์  
ทั้งหมด โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตนั้น จะเป็นแบบพรีเมียม โดยมีทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก คือจะมี  
ส่วนผสมที่ค่อยๆปล่อยธาตุอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด ต่างกันออกไปอย่างช้าๆ  
ตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้ผักผลไม้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย จึงมั่นใจ  
ได้เลยว่าอาหารที่รับประทานก็ใช้วัตถุดิบจากฟาร์ม หรือจะมาเติมชมกิจกรรมในฟาร์ม ก็จะได้สูดอากาศ  
บริสุทธิ์จริงๆ ไม่มีกลิ่นอายของสารเคมีใดๆ เลย”

นายอำนวยการ กล่าวด้วยว่า จากความมั่นคงของบริษัท และเป็นไปได้ของยอดขายของการทำธุรกิจ  
นั้น บริษัทตั้งเป้าว่าจะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้เพื่อขยายฐานธุรกิจต่อไป ซึ่งตอนนี้บริษัทมีความ  
พร้อมในหลายๆด้านแล้ว รวมทั้งด้านเงินทุน แต่ยังคงต้องใช้เวลาระยะใหญ่ๆ ในเรื่องการพัฒนาและปรับ  
บุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับการเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งคาดว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน 5ปี



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ฉบับวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จับตาเงินร้อนทำบาทแข็ง "วีรไท" โวไทยขึ้นชั้น Safe Heaven แห่งใหม่



“วีรไท” โปรยยาหอมเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวดีขึ้น เศรษฐกิจชนบทได้อานิสงส์เศรษฐกิจโลก ยันนโยบายการเงินผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง โว! นักลงทุนมองไทยเป็น Safe Heaven แห่งใหม่ของโลก ส่งผลเงินร้อนระยะสั้นไหลเข้าทำค่าบาทแข็งเร็วจนเริ่มเป็นห่วง เฟ้นหาเครื่องมือใหม่เตรียมรับมือ

นายวีรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ยุคดิจิทัล” ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีหน้า ปีนี้เศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำในปีหน้า ส่งผลให้เศรษฐกิจชนบทของไทยมีรายได้ที่ดีขึ้น

“การส่งออกเป็นอีกภาคส่วนที่ปรับตัวดีขึ้น และที่ดีคือ ปรับตัวดีขึ้นทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในแทบทุกตลาดหลัก ยกเว้นตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ขณะเดียวกัน แม้การลงทุนภาคเอกชนในปีนี้จะยังไม่เพิ่มขึ้นมาก แต่ในส่วนของการลงทุนภาครัฐนั้น เชื่อว่าโครงการที่มีการประมูลแล้วในปีที่ผ่านมาและที่จะประมูลเพิ่มในปีนี้จะส่งผลเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้น และไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกระแสข่าวที่เงินคงคลังลดลง หรือไม่มีเงินลงทุน เพราะถ้าเข้าใจจะรู้ว่า เงินคงคลังก็เหมือนบัญชีกระแสเงินสด เมื่อต้องการใช้เงินก็ระดมทุน หรือกู้เงินได้ ที่ผ่านมากกระทรวงการคลังเปลี่ยนนโยบายจากการกู้เงินมาเก็บไว้ในบัญชีเป็นกู่เมื่อต้องการใช้เงิน โดยเหลือเงินค้างไว้ในบัญชีเงินคงคลังไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ดังนั้นประชาชนไม่ต้องตกใจเรื่องนี้”

ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวต่อว่า ในด้านเสถียรภาพการเงินอัตราเงินเฟ้อของไทยเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยคาดว่า ตลอดทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 1.5% ส่วนอัตราดอกเบี้ยไทยนั้น ยอมรับว่าได้รับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยโลก โดยเฉพาะจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องทั่วโลกที่ยังสูงมาก ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโลกเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้นโยบายการเงินของไทยในปีนี้อยู่ในภาวะผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่สภาพ

คล่องในระบบเศรษฐกิจปีนี้ยังอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่ในระดับต่ำกว่าการรับเงินฝาก รวมทั้งมีเงินใหม่ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่สูงมาก

“ข้อดีของการมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และเงินทุนสำรองทางการระหว่างประเทศในระดับสูง โดยเงินทุนสำรองทางการระหว่างประเทศของไทยในขณะนี้สูงเป็นอันดับ 12 ของโลก ซึ่งหากรวมตัวเงิน และสัญญาซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นกันชนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยรับมือกับความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนโลกได้ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน เสถียรภาพต่างประเทศที่ดีมาก ๆ ของไทยในขณะที่ประเทศอื่นมีเสถียรภาพต่ำกว่า ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเริ่มเห็นประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง หรือ Safe Heaven แห่งใหม่ทำให้เมื่อมีเหตุการณ์ความผันผวนในโลก นักลงทุนจะถอนเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงและส่วนหนึ่งจะเอามาพักสั้นๆ ในประเทศไทยทั้งในตลาดทุน และตลาดพันธบัตร ส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าในบางช่วง ซึ่งไม่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย”

นายวิรไทกล่าวด้วยว่า เงินทุนระยะสั้นที่เข้ามานั้น ธปท.จับตาดูอย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่ถึงขั้นกังวลนัก แต่ถ้าเป็นเงินทุนที่เข้ามารวดเร็ว และเข้าเร็วออกเร็วก็น่าห่วง เพราะถึงแม้จะมีปริมาณเข้ามาที่ไม่มาก แต่ถ้าเข้ามาพร้อมๆ กันในวันเดียวหรือช่วงเดียว ก็สร้างความผันผวนให้กับค่าเงินบาทเกินกว่าที่ควรได้ ซึ่งในส่วนของ ธปท.นั้น การเข้าไปดูแลค่าเงินบาทที่ผันผวนรวดเร็วเกินไปในบางช่วง เป็นสิ่งที่ ธปท. ดำเนินการเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ซึ่งเรามีขั้นตอนและมาตรการที่จะเข้าไปดูแลเป็นระดับขั้นอยู่แล้ว และในโลกยุคนี้ ธนาคารกลางทุกแห่งย่อมที่จะเตรียมความพร้อมในการหามาตรการและเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาช่วยในการดูแลด้านนโยบายการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 23 ก.พ.60 อยู่ที่ 34.98 บาท

ส่วนการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนั้น ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า อยากให้คนไทยลองใช้การโอนเงินแบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของระบบการเงินดิจิทัล ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนว่าสะดวก นอกจากนั้น ต้นทุนในการโอนยังถูกมาก และรายการที่ต่ำกว่า 5,000 บาท เป็นการโอนฟรี โดยในขณะนี้มีคนลงทะเบียนใช้พร้อม-เพย์ 22 ล้านบัญชี และที่ผ่านมาพบว่าคนไทยยังใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งการเริ่มการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั้น นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบธุรกิจเล็กๆ อย่างอี-คอมเมิร์ซได้แล้ว ยังช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสวัสดิการของรัฐ และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดของประเทศ ซึ่งสูงถึง 15,000-16,000 ล้านบาท

## ยกระดับมาตรฐานข้าวไทย ก้าวสู่ยุคแห่งมาตรฐาน



“ปัจจุบันความต้องการสินค้าข้าวของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สินค้าข้าวตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวจึงมีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ด้วยปีนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามนโยบาย พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์... ผลจากการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และราชการหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมทำงาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้แลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นและรับทราบแนวนโยบายด้านการรับรองมาตรฐานข้าว พบว่า การปฏิบัติในแต่ละเรื่องของแต่ละหน่วยงาน แม้กระทั่งในแต่ละจังหวัด กระบวนการจะแตกต่างกันในหลายมิติ ข้าวมีหลายชนิดหลายกลุ่ม แม้แต่ในกลุ่มของเกษตรกรเอง



กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จได้มาแล้วประสบการณ์ในการขับเคลื่อน ต้องใช้เวลาหลายปีกว่า จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้ ส่วนกลุ่มที่กำลังเริ่มพัฒนา จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์กรมการข้าว จะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวในขอบข่ายต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ตั้งแต่ช่วยขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP-Seed, ข้าวเปลือกปลอดภัย GAP Grian, ข้าวอินทรีย์, GMP โรงสี และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ซึ่งระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพ การจัดการสินค้าข้าวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค



“จึงอยากจะฝากบอกทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเรื่องข้าว มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ การขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน หลายคนอาจจะมองว่าทำมาตรฐานไปแล้วไม่ได้ช่วยให้ราคาดีขึ้น มักจะเกิดความท้อแท้ไม่อยากทำ จริงๆแล้ว เรื่องมาตรฐานกับเรื่องราคานั้นไม่เหมือนกันการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องของสังคมมาตรฐาน ส่วนเรื่องราคาเป็นตามกลไกตลาด สินค้าที่มีมาตรฐานย่อมมีมูลค่า มีราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนกลไกของตลาดนั้นจะเป็นอีกหนึ่งส่วน เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนรู้ว่าการขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องทำ เพราะในอนาคตสินค้าทุกอย่างจะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานทั้งสิ้น”

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก  
ฉบับวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

เคทีเอฟประเดิมส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่ไปจีนแสนตันต่อปี  
โดย - โต้ข่าวเกษตร



ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยโกอินเตอร์วางแผนทำตลาดนอก 90% ประเดิมด้วย จีนสั่งล็อตใหญ่ 100,000 ตัน/ปี พร้อมเพิ่มเป็นเท่าตัวในปีต่อไป ซึ่งเป็นออเดอร์ต่อยอดแผนอนาคต ที่ขยายฐานปุ๋ยอินทรีย์ไปเมืองมะกัน เตรียมดันบริษัทฯ(เคทีเอฟ)เข้าสู่ตลาดหลักทวีปในอีก 5 ปีข้างหน้า

เทรนด์อาหารสุขภาพที่กำลังมาแรงทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการปัจจัยการผลิตที่เป็นต้นน้ำ โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กำลังมาแรงเช่นกัน โดยวัดจากภาพตลาดรวมในการสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศในแต่ละปีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขึ้น ล่าสุด บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด(เคทีเอฟ) หนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชั้นนำของประเทศไทย บรรลุข้อตกลงขายปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่ที่สุดสู่แดนมังกรถึง 100,000 ตัน/ปี!



นายอำนาจ สกุลวิฒนะ ประธานกรรมการ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรไทย จำกัด กล่าวระหว่างเปิดแถลงข่าวว่า ทางบริษัทได้บรรลุข้อตกลงในการลงนามร่วมกับนายชุนยู ชู (Mr.Chunyu Zhu) ประธานกรรมการบริษัท Huaqing Housing Holding Co.,Ltd จากประเทศจีน ในการขายปุ๋ยอินทรีย์ 100,000 ตัน (มูลค่า1,000ล้านบาท) ให้กับบริษัทคู่ค้าในแดนมังกร โดยมีกำหนดส่งมอบตันปีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งจะทยอยส่งมอบไตรมาสละ 25,000 ตัน ครอบคลุม 100,000 ตัน ภายใน 1 ปี

นายอำนาจ กล่าวว่า บริษัทมองเห็นโอกาสในการทำตลาดกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตอนนี้รัฐบาลในหลายประเทศให้การสนับสนุนในเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรัฐบาลจีนที่เน้นส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นพืชผลอินทรีย์หรือออร์แกนิกมากขึ้นทุกวัน ทั้งนี้เนื่องจากในตลาดโลกราคาของพืชผลที่เป็นอินทรีย์นั้นจะมีราคาสูงกว่าปกติถึง 4 เท่า แต่ต้องยอมรับว่าปุ๋ยในประเทศจีนที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ส่วนมากก็ยังเป็นปุ๋ยเคมี ทางบริษัท Huaqingจึงมองหาแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ตลอดจนกระทั่งมาเจอบริษัทปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยหรือ เคทีเอฟ ของเรา

“นี่นับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย ในฐานะผู้บุกเบิกการทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้น  
น้ำของเกษตรอินทรีย์ มาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน ที่เปิดตลาดขายปุ๋ยอินทรีย์สู่ต่างประเทศได้สำเร็จ และเชื่อว่  
เป็นการส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ ตามสัญญาในปีต่อ ๆ ไป  
ทางบริษัทจะต้องส่งปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีกถึง 1 เท่าตัว หรือ 200,000 ตัน/ปี นั้นแสดงถึงความเชื่อมั่นที่คู่ค้า  
จากประเทศจีนมีต่อบริษัท หลังจากได้เยี่ยมชมโรงงานและเห็นมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพ และ  
ปริมาณการผลิตของบริษัท การเซ็นสัญญาสั่งซื้อครั้งนี้จึงเกิดขึ้น”

สำหรับยอดการสั่งซื้อมหาศาลจากต่างประเทศในครั้งนี้ นายอำนวยการกล่าวว่า ทำให้บริษัทต้องเพิ่ม  
กำลังการผลิตเป็นเท่าตัว จากปัจจุบันที่บริษัทมีกำลังการผลิตสำหรับป้อนตลาดในประเทศอยู่แล้วปีละ  
100,000 ตัน ซึ่งในอนาคต กำลังการผลิตยังต้องเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะบริษัทตั้งเป้าเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ย  
อินทรีย์รายแรกที่สามารถส่งปุ๋ยอินทรีย์ฝีมือคนไทยสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีความสนใจใน  
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์พรีเมียมของบริษัทอยู่เช่นกัน และเชื่อว่าการขายปุ๋ยอินทรีย์ล็อตใหญ่สู่บริษัทใน  
ประเทศจีน หรือแดนมังกรในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในใบเบิกทางให้บริษัทโกอินเตอร์ได้สำเร็จ ซึ่งก็ตรงกับแผน  
ในอนาคตอันใกล้ของบริษัทที่ตั้งใจจะทำตลาดในต่างประเทศให้ได้ถึง 90% อยู่แล้ว ขณะที่วางยอดขาย  
ภายในประเทศไว้แค่ 10%

พร้อมกันนี้ยังตั้งเป้าต่อยอดสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ"ออร์แกนิกแลนด์" บนพื้นที่  
กว่า 200ไร่ (ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนกำแพงแสน-พนมทวน (หลักกิโลเมตรที่ 19 จากม.เกษตรฯ  
กำแพงแสน) ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ) ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของทางบริษัทที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม ที่ทางครอบครัวได้ซื้อไว้เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วจากธนาคารที่ยึดมาขายทอดตลาด จากนั้นก็  
มีพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นำมาใช้เป็น 2 โซนหลัก คือโซนโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโซนพื้นที่ฟาร์ม  
เกษตรกรรม ซึ่งจะเน้นการปลูกข้าวอินทรีย์ ผักสลัด ผักสมุนไพร รวมทั้งพืชผักสวนครัวที่เป็นออแกนิก  
นอกจากนั้นก็ยังมี เลี้ยงปลา ทำฟาร์มเปิดไข่ และ ฟาร์มแกะ-แพะ อีกด้วย โดยตนได้ ยึดรูปแบบเกษตร  
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาใช้กับพื้นที่บริเวณนี้ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงาน 100%

“ด้วยการผลิตครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ที่นี้เราไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลย ทุกอย่างเป็นอินทรีย์  
ทั้งหมด โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตนั้น จะเป็นแบบพรีเมียม โดยมีทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก คือจะมี  
ส่วนผสมที่ค่อยๆปล่อยธาตุอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด ต่างกันออกไปอย่างช้าๆ  
ตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้ผักผลไม้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย จึงมั่นใจ  
ได้เลยว่าอาหารที่รับประทานก็ใช้วัตถุดิบจากฟาร์ม หรือจะมาเติมชมกิจกรรมในฟาร์ม ก็จะได้สูดอากาศ  
บริสุทธิ์จริงๆ ไม่มีกลิ่นอายของสารเคมีใดๆ เลย”

นายอำนวยการ กล่าวด้วยว่า จากความมั่นคงของบริษัท และเป็นไปได้ของยอดขายของการทำธุรกิจ  
นั้น บริษัทตั้งเป้าว่าจะนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้เพื่อขยายฐานธุรกิจต่อไป ซึ่งตอนนี้บริษัทมีความ  
พร้อมในหลายๆด้านแล้ว รวมทั้งด้านเงินทุน แต่ยังคงต้องใช้เวลาระยะใหญ่ๆ ในเรื่องการพัฒนาและปรับ  
บุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับการเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งคาดว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน 5ปี

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ฉบับวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จับตาเงินร้อนทำบาทแข็ง "วีรไท" โวไทยขึ้นชั้น Safe Heaven แห่งใหม่



“วีรไท” โปรยยาหอมเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวดีขึ้น เศรษฐกิจชนบทได้อานิสงส์เศรษฐกิจโลก ยันนโยบายการเงินผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง โว! นักลงทุนมองไทยเป็น Safe Heaven แห่งใหม่ของโลก ส่งผลเงินร้อนระยะสั้นไหลเข้าทำค่าบาทแข็งเร็วจนเริ่มเป็นห่วง เฟ้นหาเครื่องมือใหม่เตรียมรับมือ

นายวีรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ยุคดิจิทัล” ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีหน้า ปีนี้เศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์ดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำในปีหน้า ส่งผลให้เศรษฐกิจชนบทของไทยมีรายได้ที่ดีขึ้น

“การส่งออกเป็นอีกภาคส่วนที่ปรับตัวดีขึ้น และที่ดีคือ ปรับตัวดีขึ้นทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในแทบทุกตลาดหลัก ยกเว้นตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันที่ตกต่ำ ขณะเดียวกัน แม้การลงทุนภาคเอกชนในปีนี้จะยังไม่เพิ่มขึ้นมาก แต่ในส่วนของการลงทุนภาครัฐนั้น เชื่อว่าโครงการที่มีการประมูลแล้วในปีที่ผ่านมาและที่จะประมูลเพิ่มในปีนี้จะส่งผลเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้น และไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกระแสข่าวที่เงินคงคลังลดลง หรือไม่มีเงินลงทุน เพราะถ้าเข้าใจจะรู้ว่า เงินคงคลังก็เหมือนบัญชีกระแสเงินสด เมื่อต้องการใช้เงินก็ระดมทุน หรือกู้เงินได้ ที่ผ่านมากกระทรวงการคลังเปลี่ยนนโยบายจากการกู้เงินมาเก็บไว้ในบัญชีเป็นกู่เมื่อต้องการใช้เงิน โดยเหลือเงินค้างไว้ในบัญชีเงินคงคลังไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ดังนั้นประชาชนไม่ต้องตกใจเรื่องนี้”

ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวต่อว่า ในด้านเสถียรภาพการเงินอัตราเงินเฟ้อของไทยเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยคาดว่า ตลอดทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 1.5% ส่วนอัตราดอกเบี้ยไทยนั้น ยอมรับว่าได้รับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยโลก โดยเฉพาะจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องทั่วโลกที่ยังสูงมาก ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโลกเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้นโยบายการเงินของไทยในปีนี้อยู่ในภาวะผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่สภาพ

คล่องในระบบเศรษฐกิจปีนี้ยังอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากการปล่อยสินเชื่อที่อยู่ในระดับต่ำกว่าการรับเงินฝาก รวมทั้งมีเงินใหม่ที่เข้ามาเพิ่มขึ้นจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่สูงมาก

“ข้อดีของการมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และเงินทุนสำรองทางการระหว่างประเทศในระดับสูง โดยเงินทุนสำรองทางการระหว่างประเทศของไทยในขณะนี้สูงเป็นอันดับ 12 ของโลก ซึ่งหากรวมตัวเงิน และสัญญาซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นกันชนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยรับมือกับความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนโลกได้ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน เสถียรภาพต่างประเทศที่ดีมาก ๆ ของไทยในขณะที่ประเทศอื่นมีเสถียรภาพต่ำกว่า ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเริ่มเห็นประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง หรือ Safe Heaven แห่งใหม่ทำให้เมื่อมีเหตุการณ์ความผันผวนในโลก นักลงทุนจะถอนเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงและส่วนหนึ่งจะเอามาพักสั้นๆ ในประเทศไทยทั้งในตลาดทุน และตลาดพันธบัตร ส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าในบางช่วง ซึ่งไม่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย”

นายวิรไทกล่าวด้วยว่า เงินทุนระยะสั้นที่เข้ามานั้น ธปท.จับตาดูอย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่ถึงขั้นกังวลนัก แต่ถ้าเป็นเงินทุนที่เข้ามารวดเร็ว และเข้าเร็วออกเร็วก็น่าห่วง เพราะถึงแม้จะมีปริมาณเข้ามาที่ไม่มาก แต่ถ้าเข้ามาพร้อมๆ กันในวันเดียวหรือช่วงเดียว ก็สร้างความผันผวนให้กับค่าเงินบาทเกินกว่าที่ควรได้ ซึ่งในส่วนของ ธปท.นั้น การเข้าไปดูแลค่าเงินบาทที่ผันผวนรวดเร็วเกินไปในบางช่วง เป็นสิ่งที่ ธปท. ดำเนินการเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ซึ่งเรามีขั้นตอนและมาตรการที่จะเข้าไปดูแลเป็นระดับขั้นอยู่แล้ว และในโลกยุคนี้ ธนาคารกลางทุกแห่งย่อมที่จะเตรียมความพร้อมในการหามาตรการและเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาช่วยในการดูแลด้านนโยบายการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 23 ก.พ.60 อยู่ที่ 34.98 บาท

ส่วนการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนั้น ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า อยากให้คนไทยลองใช้การโอนเงินแบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของระบบการเงินดิจิทัล ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนว่าสะดวก นอกจากนั้น ต้นทุนในการโอนยังถูกมาก และรายการที่ต่ำกว่า 5,000 บาท เป็นการโอนฟรี โดยในขณะนี้มีคนลงทะเบียนใช้พร้อม-เพย์ 22 ล้านบัญชี และที่ผ่านมามีคนไทยยังใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งการเริ่มการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนั้น นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบธุรกิจเล็กๆ อย่างอี-คอมเมิร์ซได้แล้ว ยังช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสวัสดิการของรัฐ และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดของประเทศ ซึ่งสูงถึง 15,000-16,000 ล้านบาท



## ยกระดับมาตรฐานข้าวไทย ก้าวสู่ยุคแห่งมาตรฐาน



“ปัจจุบันความต้องการสินค้าข้าวของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สินค้าข้าวตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวจึงมีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ด้วยปีนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามนโยบาย พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์... ผลจากการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และราชการหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมทำงาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้แลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นและรับทราบแนวนโยบายด้านการรับรองมาตรฐานข้าว พบว่า การปฏิบัติในแต่ละเรื่องของแต่ละหน่วยงาน แม้กระทั่งในแต่ละจังหวัด กระบวนการจะแตกต่างกันในหลายมิติ ข้าวมีหลายชนิดหลายกลุ่ม แม้แต่ในกลุ่มของเกษตรกรเอง



กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จได้มาแล้วประสบการณ์ในการขับเคลื่อน ต้องใช้เวลาหลายปีกว่า จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้ ส่วนกลุ่มที่กำลังเริ่มพัฒนา จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์กรมการข้าว จะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวในขอบข่ายต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ตั้งแต่ช่วยขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP-Seed, ข้าวเปลือกปลอดภัย GAP Grian, ข้าวอินทรีย์, GMP โรงสี และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ซึ่งระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพ การจัดการสินค้าข้าวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค



“จึงอยากจะฝากบอกทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเรื่องข้าว มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ การขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน หลายคนอาจจะมองว่าทำมาตรฐานไปแล้วไม่ได้ช่วยให้ราคาดีขึ้น มักจะเกิดความท้อแท้ไม่อยากทำ จริงๆแล้ว เรื่องมาตรฐานกับเรื่องราคาระนั้นไม่เหมือนกันการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องของสังคมมาตรฐาน ส่วนเรื่องราคาเป็นตามกลไกตลาด สินค้าที่มีมาตรฐานย่อมมีมูลค่า มีราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนกลไกของตลาดนั้นจะเป็นอีกหนึ่งส่วน เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนรู้ว่า การขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องทำ เพราะในอนาคตสินค้าทุกอย่างจะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานทั้งสิ้น”

ชาติชาย ศิริพัฒน์